

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, จับตามทิศทาง Yen กดดันเงินภูมิภาค

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเข้านี้แกว่งตัวในกรอบ ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน ซึ่งหากยังอ่อนค่าต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยที่กดดันบาท และสกุลเงินภูมิภาคได้

* Yen ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย จากรายงานที่ว่า นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จะประกาศจัดการเลือกตั้งในเดือนธ.ค. ซึ่งทำให้นักลงทุนมีข้ออ้างเพิ่มเติมที่จะขายเยนออกมา

* นักลงทุนขายเยน หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) สร้างความประหลาดใจในเดือนที่แล้ว ด้วยการขยายงบรายจ่าย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอหลังการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในเดือนเม.ย. และมีแนวโน้มว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะเลื่อนการขึ้น VAT รอบสอง ออกไป

* หนังสือพิมพ์ซันไก รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ระบุชื่อ ว่า นายอาเบะจะเลื่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มรอบสอง ออกไปอีก 1 ปีครึ่ง และจะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้

* ตลาดจะรอดูรายงานเงินเฟ้อของธนาคารกลางอังกฤษ ในวันที่ ซึ่งคาดว่าตัวเลขคาดการณ์ของธนาคารกลาง จะยืนยันการเลื่อนเวลาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปในปีหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดเงินอังกฤษปรับตัวรับแล้ว

* อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. เมื่อวาน อยู่ที่ 32.850 บาท

* 09.32 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.82/85 จาก 32.865/885 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.80/84 จาก 32.84/91 เมื่อวาน

* บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.88/99 จาก 40.730/830 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 115.33/37 จาก 115.77 เมื่อวาน

* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2470/73 จาก 1.2474 เมื่อวาน

"ช่วงนี้คงต้องดูความเคลื่อนไหวของ ดอลลาร์/เยน เป็นหลัก ถ้ายังขึ้นต่อ (เยนอ่อนค่า) บาทก็มีโอกาสจะอ่อนตามไปทดสอบแถว 33.00 ได้ เหมือนกัน" ดीलเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเช้านี้ยังคงอ่อนข้างทรงตัว เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ มาสนับสนุน ขณะที่ปัจจัยหลักในช่วงนี้จะอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของเงินเยนว่าจะอ่อนค่า ไปต่อหรือไม่ ซึ่งจะกดดันให้เงินบาทและสกุลเงินภูมิภาค อ่อนค่าตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ดीलเลอร์ ระบุว่า ที่บริเวณแนวรับ 32.90 และ 33.00 ก็มีแรงขายดอลลาร์จากผู้ส่งออกตั้งรออยู่เช่นกัน จึงต้องรอดูว่า เงินบาทจะหลุดแนวรับ ดังกล่าวหรือไม่ ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ 32.80

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้